

TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Dịch, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bổ nhiệm đồng chí Hà Tiến Thăng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp trên các mặt công tác, xóa bỏ tư tưởng khép kín, cục bộ trong quá trình bổ

nhệm cán bộ lãnh đạo. 5 đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này đều là những cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới các đồng chí khiêm tốn, học tập kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ mới chuyển đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này phát biểu cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tin nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, cùng tập thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Cũng trong sáng ngày 9/9, sau khi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Duyệt đã đến nhận nhiệm vụ mới tại Báo Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái

Bình cùng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình tới dự.

Tăng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Duyệt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Tổng biên tập Báo Thái Bình mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Hoàng Văn Duyệt tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, cùng tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình ngày càng "Thời sự, chuẩn mực, công tâm, phong phú, hấp dẫn", phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đến ngày 30/8/2019, Đông Hưng đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt đang tập trung hoàn thiện gồm: quy hoạch, giao thông, môi trường. Có 40/43 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, còn 3 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí song còn nợ xây dựng cơ bản nền tảng chưa công nhận. Để hoàn thiện tiêu chí quy hoạch, Đông Hưng đã tiến hành các bước xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Hưng đến năm 2040, đang tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư, các sở, ngành, các xã, thị trấn hoàn thiện trình hội đồng thẩm định của tỉnh phê duyệt. Với tiêu chí giao thông, huyện đang triển khai nâng cấp 7 tuyến đường huyện, bổ sung 20 biển báo giao thông và 25 giờ giảm tốc, thường xuyên giải tỏa, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Với tiêu chí môi trường, huyện đang thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thiện, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đông Hưng cũng đã lên phương án huy động kinh phí thanh toán nợ xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ để nghị tỉnh, trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 11/2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng rà soát, hoàn thiện, giữ vững các tiêu chí đã đạt, phân công các đồng chí lãnh đạo huyện, trưởng các phòng, ban chuyên môn trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm ở từng tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí môi trường. Huy động các tổ chức đoàn thể, các địa phương vào cuộc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây, trồng hoa tại khuôn viên công sở và ven đường. Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản ở các địa phương. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và cải cách hành chính. Chỉ đạo các xã thông qua MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân để chặt chẽ, hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản cho 3 xã khó khăn của huyện; các sở, ngành hỗ trợ, phối hợp cùng huyện giải quyết các việc liên quan đến hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để thẩm định huyện NTM. Đồng chí cũng nhắc nhở với các kiến nghị của huyện nhằm giúp Đông Hưng có nguồn lực xử lý nợ đọng về đích NTM đúng lộ trình đề ra. Với 3 xã NTM nâng cao, đổi chiều với quy định, tiêu chí của cấp trên, phù hợp thì đề nghị để các sở, ngành liên quan tham mưu với tỉnh thẩm định, xét công nhận.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình chưa được hoàn thiện. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Thái Bình và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Nikken Sekkei và lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình, các sở, ngành liên quan đã trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ để sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc,

đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chào mừng Công ty Nikken Sekkei đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác giữa Nikken Sekkei với tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đồ án quy hoạch

chung thành phố Thái Bình, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại những yêu cầu của Bộ Xây dựng và những yêu cầu của tỉnh và thành phố Thái Bình trong thời gian qua để đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình để Công ty Nikken Sekkei hoàn thiện trong 15 ngày. Công ty Nikken Sekkei căn cứ vào đề xuất của Sở Xây dựng hoàn thiện các nội dung theo đúng yêu cầu trong 10 ngày tiếp theo. Sau đó, UBND

thành phố Thái Bình sẽ chủ trì cùng các bên liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc, chậm nhất đến ngày 9/10/2019 sẽ hoàn thành, sau đó sẽ hoàn thiện các nội dung để phê duyệt quy hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới Công ty Nikken Sekkei tiếp tục hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, giúp cho Thái Bình phát triển hơn nữa trong tương lai.

HỢP HỘI ĐỒNG THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo thẩm định thành tích đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019 và một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để nghị khen thưởng cấp nhà nước. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Nikken Sekkei và lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình, các sở, ngành liên quan đã trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ để sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc,

- Khen thưởng tỉnh về việc đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh; để nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed; để nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho ông Bùi Viết Kha, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy; để nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với gia đình có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản trị giá từ 500 triệu trở lên cho gia đình ông Trần Hữu Vĩnh, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đồng chí

lập hạng Nhất (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh; để nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed; để nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho ông Bùi Viết Kha, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy; để nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với gia đình có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản trị giá từ 500 triệu trở lên cho gia đình ông Trần Hữu Vĩnh, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đồng chí

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhất trí với đề xuất không tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; sẽ tổ chức trao cờ thi đua của Chính phủ và huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2019 tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 để kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tích cực, xuất sắc. Việc phát động phong trào thi đua năm 2020, cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức gắn với phát động các phong trào thi đua.

ĐÀO QUYN

KHAI THƯƠNG HỆ THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam; thông cáo báo chí và hướng dẫn các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam đã đáp ứng

mong mỏi của đông đảo cán bộ mặt trận, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp cần nâng cao kỹ năng sử dụng và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam, từ đó làm tốt công tác tham mưu với MTTQ

các cấp để giải quyết công việc hiệu quả. Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đội ngũ cán bộ mặt trận có sự cẩn thận, cẩn trọng, phương pháp luận của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết Đại hội nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cảnh giác với đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Thời gian gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh phản ánh việc bị người lạ gọi điện xưng là cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để thông báo kế hoạch công tác PCCC và bán tài liệu tập huấn PCCC.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Huy Đàm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh khẳng định: Đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ gọi điện thoại, chuyển fax... để thực hiện các nội dung nêu trên. Theo quy định, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH trước khi đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kiểm tra thì Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ có kế hoạch và gửi thông báo nội dung kiểm tra đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trước 3 ngày làm việc đồng thời khi đến cơ sở mặt trang phục Công an nhân dân theo quy định.



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh kiểm tra tại cơ sở.

tài khoản. Chị Trần Thị Mai, chủ nhà nghỉ Mạnh Hùng, xã Tây Giang (Tiền Hải) cho biết: Sáng ngày 1/9/2019 có một đối tượng gọi đến số điện thoại của con gái chị và giới thiệu là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và

CNCH, Công an tỉnh Thái Bình thông báo sẽ tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở, sau đó đối tượng này đã giới thiệu yêu cầu cơ sở mua tài liệu tập huấn PCCC với giá gần 1 triệu đồng. Cách đây gần 2 tháng,

cũng với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa bán tài liệu cho một đơn vị trên địa bàn huyện Vũ Thư, trong đó rất nhiều tài liệu đã hết hiệu lực như: Nghị định số 35 ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

NGUYỄN TÙNG

Khen thưởng 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019

Chiều ngày 9/9, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Các phong trào thi đua được đoàn thanh niên các trường triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa. Trong năm học, toàn tỉnh có 53.287 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 110.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; đã có 1.320 học sinh, sinh viên được nhận hỗ trợ từ quỹ học bổng, quỹ khuyến học của đoàn thanh niên với tổng số tiền 796 triệu đồng... Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên còn tích cực tham gia các phong trào, chương trình: tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện...

Cũng trong năm học qua, hoạt động của Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, toàn diện. Nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục và sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, được dư luận đánh giá cao như: "Uống nước nhớ nguồn", thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình, không gian văn hóa đọc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về chương trình công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020. Nhân dịp này, 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 - 2019 được nhận cờ, bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn.

KUẤN PHƯƠNG

THÀNH PHỐ Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Trung thu năm 2019

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp tết Trung thu, UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, tạo điều kiện cho trẻ em đón tết Trung thu tại cộng đồng an toàn, lành mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, không uống rượu, bia, liên hoan kéo dài; không lấn chiếm lòng đường để dựng rạp, cắm trại gây ồn ào và tai nạn giao thông. Các nhà trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự và tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích; kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh vi phạm đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Công an thành phố và công an các xã, phường tập trung lực lượng kiểm tra, hướng dẫn, cắm chốt, phân luồng giao thông bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phấn đấu tết Trung thu năm 2019 ở thành phố Thái Bình vui tươi, an toàn.

MINH NGUYỄN